

VIETNAMNET JSC.,

RATE CARD 2017



MULTIMEDIA RATE CARD

Group	Type	Description	Time to do	Price	DEMO
1	Infographic	Information is represented as static graphic format	2 days	2,000,000	CLICK HERE
2	CMS template-based eMagazine	eMagazine based on available template on CMS system, with no layout modifications	2 days	5,000,000	CLICK HERE
3	Designed eMagazine	eMagazine has effects of appearing object, needed to build HTML5, Code	3-5 days	10,000,000	Long form: CLICK HERE Slide form: CLICK HERE
4	Interactive eMagazine, Gifographic	VNN will give design consultants in accordance with customer's product Has 3-5 simple effects to interact with users (open, flip,..) Has effects of appearing object Needed to build HTML5, Code	10 days	15,000,000	CLICK HERE

NOTES

- Maximum 15 photos are allowed
- Maximum 1000 words for content
- For articles mentions more than 01 brand name owned by different person/organizations: From the second brand mentioned, charged 20% additional publishing fee per brand
- Time to do is not included scenario preparation time, design revision, and review time of customers
- Revisions are based only on initial requirements, if there are unexpected requirements that affect to content and design layout, it is needed to extend the time and charge additional price from 10% to 100% of initial price depending on the level unexpected requirements.
- Price is not included VAT 10%

Demo of Infographic >> [Click here](#)

NHỮNG ĐIỀU KHÔNG THỂ BỎ QUA

khi đi lễ chùa, đền, phủ



Đi lễ chùa



1 ĐỐT VÀNG MÃ TRONG CHÙA

X

Mọi người nghĩ:
Trần sao âm vậy, cần gửi tiền, đồ dùng cho người âm



✓

Thực tế là:
Đức Phật không sử dụng đến tiền, đốt tiền vàng là một sai lầm lớn



2 NHÉT TIỀN, XOA TIỀN VÀO TƯỢNG PHẬT

X

Mọi người nghĩ:
Rải tiền, nhét tiền để Đức Phật quý mến, phù hộ, ban lộc



✓

Thực tế là:
Tiền cần để vào hòm Công Đức để xây dựng, tu sửa chùa



3 LỄ CHÙA CÚNG CƠM MẶN

Demo of template-based eMagazine >> [Click here](#)

CHUYỆN TÌNH

QUÝ ÔNG yêu say đắm GIAI NHÂN HÀ THÀNH

“ Vợ tôi không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng là một người đẹp của đất Hà thành xưa ”

Hơn 70 năm chung sống, họ chưa một lần nặng lời. Ở tuổi xế chiều, mỗi sáng, dù ngày nắng hay mưa, ông vẫn lặn lội đến đúng quán phở ấy mua một bát về cho vợ. Ông nói: “Đơn giản vì bà ấy thích thôi”.

Ông Lê Văn Ninh (SN 1929, ở phố Trưng Trắc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) thành hôn với bà Nguyễn Thị Hậu (SN 1928) từ năm 16 tuổi. Họ đều là con cái của những gia đình có “cửa ăn của để” ở đất Hà thành.

Kể về đam cưới của mình, ông nói: “Già đình vợ tôi không hề thích cưới nhưng bỏ để tôi là người rất cảm thán. Ông chuẩn bị đám cưới cho con trai cả và cũng chú rể”.

Thời đó, để đám hỏi được diễn ra trọn vẹn, nhà tôi đã gọi 100 cái bánh dày kèm 100 cái bánh chưng, vài trăm quả cam. Nhà tôi dẫn sang nhà gái ở miền quê. Lễ cưới quê có chứa 1 bánh chưng, 1 bánh dày, 1 cái nem, 3 quả cau và các lễ vật khác. Dẫn đoàn nhà trai sang là 20 xe tay ba”.

Ông kể thêm: “Chúng tôi cưới nhau vào tháng 10/1945. Một thứ trong đám cưới như bánh chưng, bánh dày, giò, chả... đều do gia đình tự cung tự cấp. Thế là thời đó không có ảnh để lưu lại cho con cháu sau này được xem”.

Nên duyên từ một cuộc hôn nhân được sắp đặt nhưng hơn 70 năm qua họ vẫn hạnh phúc. Đặc biệt suốt thời gian sống chung nhau, họ chưa một lần nói lời làm tổn thương nhau.

Những lúc giận nhau, người này cấu tai người kia im lặng hoặc đi ra ngoài. “Đôi giận nhau đến mức thì buổi tối chúng tôi cũng giương hỏa. Thường thì bà ấy giận, chứ tôi chưa giận vợ bao giờ”, ông nói.



“ Chúng tôi lấy nhau khi chưa thật sự có tình cảm sâu sắc. Khi đó tôi để ý cô em gái của bà ấy. Nhưng vì cha mẹ sắp đặt nên chúng tôi thành đôi. Sau khi sống với nhau, tình yêu mới dần nảy sinh. Giờ đây tôi phải cảm ơn vì nhờ sự sắp đặt đó chúng tôi mới nên duyên.

Tôi chưa nghe mẹ tôi chê trách vợ tôi điều gì

“Vợ chồng tôi không có chuyện xung mảy, tao dù những lúc nóng giận nhất. Chúng tôi chưa bao giờ nói những lời nặng nề với nhau và cha mẹ hai bên”, bà Hậu cho biết.

Ông Ninh nói thêm: “Tôi rất cảm phục vì khi bà lo chu toàn việc nhà để tôi yên tâm làm kinh tế. Ở chung cùng em chồng, mẹ chồng nhưng họ vẫn hòa thuận. Tôi chưa nghe mẹ tôi chê trách vợ tôi điều gì”.

Ông kể: “Chúng tôi có 8 người con đến do một tay vợ tôi nuôi nấng. Là người đầu ông trai cội của gia đình, tôi mà nuôi đi công tác, giữ hương vụ nghiệp. Tôi đi qua nhiều trường khi vợ tôi một mình chăm con nên không tránh được những lúc bà ấy mệt mỏi, nản lòng”.

Sinh nhiều con đã làm hạn chế các hoạt động xã hội của vợ tôi. Thời son trẻ bà trước bản rất giỏi nhưng từ khi lấy chồng, sinh con bà chỉ ở nhà. Bà ấy chưa từng được đi du lịch, giải trí gì”.

Hiện nay, khi ông Ninh về hưu, các con đã lớn và thành đạt. 2 vợ chồng họ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Demo of Designed eMagazine - Long form >> [Click here](#)



Ông Hiệp "khùng" là tên thân mật người dân chỉ đường tới nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (ngõ 879 Đê La Thành, Hà Nội) gọi ông. Từ khoảng 300m nhìn vào sân, chúng tôi ngỡ như chuẩn bị họp xóm - sân có bàn nước, ghế xếp hai hàng, người dân ngồi bao quanh...

Trò chuyện mới hay, họ đều là những người có gia cảnh khó khăn được ông "dẫn" về trợ. Lần đầu chúng tôi đến, ông đi Sài Gòn thăm bà con. Trong câu chuyện không đầu không cuối, những người ở trọ nhà ông đồng thanh: "Ông ấy tốt lắm. Chúng tôi có người nhà nằm viện có phước mới gặp được ông. Ông cho chúng tôi ở miễn phí, cho mượn đồ đạc sinh hoạt nếu cần...". Sao lại miễn phí? - Mỗi ngày ông lấy 10.000 - 15.000 đồng/ người, nhưng được dùng mọi tiện ích nên chúng tôi coi như miễn phí.



Gương mặt họ ai cũng niềm nở, dù sau nụ cười đầy lo toan. Mỗi người một cảnh: Người từ Nghệ An có con bị bại não, người có cháu mồ tím, người từ Lào Cai đưa con xuống mồ lần hai được ông coi như người nhà...

Đầu giờ sáng lần 2 chúng tôi quay lại khu trọ của "ông Hiệp khùng". 15 phút sau ông xuất hiện với túi quà. Bọn trẻ đi viện nhìn thấy ông vào bật dậy nhún quả. Ông cho mỗi đứa cái bánh rán rồi động viên "mau khỏe ông cho đi thăm sở thú"

Nói rồi ông quay sang chúng tôi: "Đã có trẻ đi viện lần 2 mà xuống xe là chạy vào nhà ông Hiệp, đòi ở với ông Hiệp chứ không đi đâu!".

Bà Lương Thị Thuần (64 tuổi) vợ ông Hiệp cho hay, ngay từ khi chồng mới bắt đầu mở khu trọ cả nhà không chút phân vân. "Bản thân ăn chay niệm Phật nên việc chống giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tôi một lòng ủng hộ" - bà nói.

Khu trọ do ông quản xuống từ



Demo of Designed eMagazine - Slide form >> [Click here](#)

Việt Nam net
www.vietnamnet.com.vn

eMAGAZINE

CÁT PHƯỢNG

Tiết lộ về mối quan hệ thực sự với Hoài Linh

“Tôi và anh Linh ít gặp, không có nhiều kỷ niệm, chưa từng qua nhà nhau ăn cơm, chẳng bao giờ tâm sự chuyện riêng tư... Thế nhưng kỳ lạ thay anh ấy hiểu và biết rõ con người tôi như thế nào. Anh coi tôi như em gái trong gia đình, còn tôi nể và quý trọng anh Linh rất nhiều.

Thực hiện: Hương Hồ
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đồ họa: Diễm Anh - Từ Uyên

Việt Nam net
www.vietnamnet.com.vn

eMAGAZINE

01

GẶP TÔI NGOÀI ĐỜI ĐỔ AI DÁM GẮN...

Thời gian gần đây thấy chị ít đi diễn hơn, chị bận làm bầu show hay còn lý do nào khác?

Ở tuổi này tôi không muốn đi diễn nhiều nữa. Thực ra, gọi bầu show cũng không đúng, hiện tại công ty của tôi chuyên sản xuất và đầu tư làm các chương trình ca nhạc, hài, hoặc event. Do vậy, tôi ít xuất hiện tại các tụ điểm hài hơn trước đây.

Nhìn chị hài hước, trẻ trung trên sân khấu là vậy nhưng ngoài đời ít nói và trầm tính lắm!

Nói thật, gặp tôi ngoài đời đổ ai dám gắn. Tôi ít nói và trầm tính, kiểu khó gần thậm chí có lúc không nói gì và ít khi cười. Nếu bạn bè anh em trong giới thật sự thân thiết tôi mới nói chuyện còn không cú "im re". Nói sợ mất lòng hay vô duyên lại bị người ta chửi nữa nên mắt công không nói.

Thực hiện: Hương Hồ
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đồ họa: Diễm Anh - Từ Uyên

Demo of Interactive eMagazine, Gifographic >> [Click here](#)



↓ Scroll

